

VISION ZERO

ถนนที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับซีแอตเทิล



วิชั่นซีโร่คืออะไร

วิชั่นซีโร่คือความพยายามของทั่วโลกเพื่อยุติการเสียชีวิตและการบาดเจ็บร้ายแรงบนท้องถนนภายในปี 2030 ซึ่งเป็นความพยายามเพื่อให้ท้องถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคน

THAI



City of Seattle



SDOT

Seattle Department of Transportation



จะทำได้อย่างไร

วิชันซีโร่ของซีแอตเทิลนั้นจะใช้วิธีอันมาจากการประเมินข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อการออกแบบถนนให้ดีขึ้น โดยจะทำควบคู่ไปกับการให้การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายแบบ แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เหล่านี้เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามามีประสิทธิภาพในเมืองต่างๆ ที่มีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน

เหตุใดจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ซีแอตเทิลได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ แต่เราก็มีอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 35,000 ครั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่ในปี มีคนจำนวนเกือบ 20 คนต้องสูญเสียชีวิต ตบนถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้ เพราะทุกๆ การสูญเสีย หรือบาดเจ็บสาหัสนั้นนับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับคนในครอบครัว เพื่อนๆ และชุมชน และมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น

ในซีแอตเทิล เราต้องการให้ท้องถนนของเราปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 8 ขวบ ไปจนถึงคุณตาคุณยายอายุ 80 ปี พวกเราทุกคนควรจะมีสิทธิปลอดภัยและสบายใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเดิน ขับรถ ขี่จักรยาน ใช้บริการขนส่งมวลชน หรือขนย้ายสิ่งของก็ตาม

สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับถนนของซีแอตเทิล

ภายใต้โครงการวิชันซีโร่นี้ คุณจะเริ่มเห็น:

- การออกแบบถนนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าความเร็วและปริมาณการจราจร
- การลดอัตราความเร็วสูงสุดในเขตที่พิกาศัยและถนนสายหลักที่มีการจราจรคับคั่ง
- การบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดในเส้นทางที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง
- การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ใครมีส่วนร่วมบ้าง

พวกเราทุกคน

ในการเดินทางของเราในแต่ละวัน เราต่างก็ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตของเราไปอีกนาน จะว่ากันตามจริงแล้ว พวกเราเกือบทุกคนก็เคยข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย ชะลอรถผ่านป้ายให้หยุดรถ หรือไม่ได้หยุดรถให้คนที่กำลังข้ามถนน และหลายคนก็เคยจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ

พวกเราจำเป็นต้องร่วมมือกัน ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีสำนึกในแต่ละวัน เพื่อขจัดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

การตัดสินใจและประพฤติกรรมเหล่านี้ของพวกเราทุกคน จะส่งผลให้เราเป็นเมืองที่ดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น